

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ ป้องกันภัยคนไทยไปต่างประเทศ

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

เมื่อวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2555 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สตรี ดำเนินโครงการ “อบรมสร้างความเข้าใจป้องกันภัยคนไทยไปต่างแดน โดยเฉพาะสตรีและเด็ก” ในพื้นที่ อ.โขงเจียม และ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เพชรวรา อธิบดีกรมการกงสุล และ นายสุวัฒน์ แก้วสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนในอำเภอ กลุ่มสตรี เยาวชน และแรงงาน จ.อุบลราชธานี จำนวน 230 คน

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้ตนเองและบุคคลใกล้ชิดตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไป เผยแพร่และให้คำแนะนำแก่คนในชุมชนได้ ทั้งนี้สำนักงานฯ จะดำเนินการจัดอบรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป



วารสาร

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-242313-4 โทรสาร : 045-242301 E-mail : passport_ubon@hotmail.com

Facebook : <http://www.facebook.com/ubonpassport>

รอบรั้วบัวแก้ว

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2555 นายสุรพล เพชรวรา อธิบดีกรมการกงสุล ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี พร้อมทั้งเข้าพบหารือข้อราชการกับ นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายสุรกิจ मुखสมบัติ ปลัด อบจ.อุบลราชธานี



เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

คิดให้ดี ไปทำงานเป็นแม่บ้านในตะวันออกกลาง

การเดินทางไปทำงานในตะวันออกกลางของคนไทย โดยเฉพาะสตรีไทยที่ไปทำงานแม่บ้าน หรือคนรับใช้ในบ้านของชาวอาหรับ ชาวตะวันออกกลางนั้น มีกันมานานแล้ว และที่ผ่านมามีการทำงานในตำแหน่งงานนี้จะสร้างปัญหา มากกว่าที่จะได้ประโยชน์ เนื่องจากประเทศในตะวันออกกลางจะมีประเพณี วัฒนธรรมที่ต่างจากไทยเรามาก และคนไทยส่วนมากจะปรับตัวไม่ได้ อีกทั้งงานที่ทำก็หนักเนื่องจากชาวตะวันออกกลางจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ บ้านก็หลังใหญ่ ต้องดูแลรับใช้ทุกคนในครอบครัวและต้องทำงานทุกอย่างซึ่งเป็นภาระที่หนัก เงินเดือนที่ได้รับก็ไม่มาก และที่สำคัญเนื่องจากเป็นงานที่ทำกับนายจ้างแบบตัวบุคคลไม่ใช่ในรูปแบบของบริษัท ดังนั้น สวัสดิการ สิทธิ ตามกฎหมายหรือผลประโยชน์พึงได้ต่างๆ รวมทั้งชั่วโมงการทำงานที่ไม่แน่นอน ก็เป็นสิ่งที่ยากจะควบคุมดูแลให้เป็นไปตามสัญญา คนงานไทยจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาตลอด และการตรวจสอบนายจ้างก็เป็นเรื่องยากมาก



ใครที่จะไปทำงานในตะวันออกกลางก็ขอให้คิดให้ดีก่อน ตรวจสอบข้อมูลได้จากกระทรวงแรงงาน หรือสอบถามจากสถานทูต/สถานกงสุลไทยที่อยู่ในประเทศที่ท่านคิดจะไปทำงานก็ได้ จะได้ไม่ต้องไปตกทุกข์ได้ยาก ทำงานลำบาก ได้เงินน้อยกว่าอยู่บ้านเราซะอีก งานบางอย่างในต่างประเทศนั้น ขอบอกว่า อย่าไปทำเลย ทำงานอยู่บ้านเรายังได้เงินมากกว่า ไม่ต้องเป็นหนี้ และไม่ต้องถูกใครบังคับกดขี่ให้ซ้ำใจ

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

สถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2555

รายการ	จำนวนผู้ให้บริการ (ราย)	
	เมษายน	พฤษภาคม
หนังสือเดินทางประเภททั่วไป	2,907	2,732
หนังสือเดินทางประเภทราชการ	25	31
รวม	2,932	2,763

ความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจ

โอกาสธุรกิจไทยเมื่อภาคการก่อสร้างในชิลีกำลังขยายตัว

สภาหอการค้าด้านการก่อสร้างของชิลีระบุว่า ดัชนีกิจกรรมการก่อสร้างรายเดือนของชิลี (IMACON) ประจำเดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นถึงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2554 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนี IMACON เพิ่มขึ้นประกอบด้วยจำนวนพื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในชิลีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 ความต้องการวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 รวมถึงการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจดังกล่าว ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2554

ทั้งนี้ สภาหอการค้าฯระบุว่า อัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 10.4 ในเดือนแรกของปี 2555 อาจจะยังไม่ใช่ภาพสะท้อนที่แท้จริงสำหรับการขยายตัวของภาคก่อสร้างของชิลีในปีนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการภายในและอัตราการขยายตัวของการก่อสร้างในประเทศในช่วงหลังของปีนี้

อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ให้ความเห็นเห็นว่า ภาคก่อสร้างของชิลีมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องอีกหลายปี แม้ว่าอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่บ้างก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลชิลีมีแผนการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากมายหลายโครงการ ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนของชิลีก็สนใจลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย ทั้งในกรุงซันติอาโกและเมืองต่างๆ ทางภาคเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของชิลี

แนวโน้มการเติบโตของภาคก่อสร้างดังกล่าวทำให้ความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างต่างๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยในปัจจุบัน สินค้าหลักชนิดหนึ่งที่ไทยส่งออกไปชิลีก็คือปูนซีเมนต์ อย่างไรก็ตาม สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่มีคุณภาพและราคาคุ้มค่า ก็ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชิลีเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซึ่งต้องรวดเร็วและทนทานต่อแรงแผ่นดินไหวได้อย่างต่ำระดับ 9 ตามมาตรฐานริคเตอร์ เพื่อให้สินค้าไทยสามารถเข้าถึงส่วนแบ่งตลาดการก่อสร้างของชิลีที่กำลังเติบโตขึ้นได้อย่างเต็มที่